
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 
  สมยัสามญั สมยัท่ี 3  ประจาํปี พ.ศ. 2561 
วนัท่ี  14  สิงหาคม  2561  เวลา  10.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 
   อาํเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง 

รายช่ือผูเ้ขา้ประชุม 
ลาํดบัท่ี ช่ือ  –  สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 
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นายอนุสรณ์  คงฤทธ์ิ 
นายพนูลาภ  ไชยสงคราม 
นายประจวบ  วงัหิน 
นายวิสุทธ์ิ  แกว้เนิน 
นายวิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ 
นายแดง  จิตรอกัษร 
นายพนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 
นายสุทศัน์  ยิม้นอ้ย 
นายวิทยา  มณี 
นายเจริญศกัด์ิ  คุณพิพฒัน ์
นายฉตัรชยั  ชุมทอง 
นายจกัรี  ชุมนาค 
นายสุพฒัน์  เพช็รฤทธ์ิ 
นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  3 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  3 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  4 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  5 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  6 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  6 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  7 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  7 
เลขานุการสภาฯ 

อนุสรณ์  คงฤทธ์ิ 
พนูลาภ  ไชยสงคราม 
ประจวบ  วงัหิน 
วิสุทธ์ิ  แกว้เนิน 
วิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ 
นายแดง  จิตรอกัษร 
พนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 
สุทศัน์  ยิม้นอ้ย 
วิทยา  มณี 
เจริญศกัด์ิ  คุณพิพฒัน ์
ฉตัรชยั  ชุมทอง 
จกัรี  ชุมนาค 
สุพฒัน์  เพช็รฤทธ์ิ 
วาณิชย ์ แซ่ล่ิม 

รายช่ือผูไ้ม่มาประชุม นายทวีพร  มีสุข สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
1. นางทิฐิชภกัด์ิ  คงพล ตาํแหน่ง นกัวเิคราะห์นโยบายฯ      ทิฐิชภกัด์ิ คงพล  
2. นางภทัธณี  ยงัช่วย ตาํแหน่ง หวัหนา้สาํนกัปลดั  ภทัธณี  ยงัช่วย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น 
  เม่ือท่ีประชุมพร้อม นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม เลขานุการสภาฯ ไดเ้ชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลเขาขาว สมยัสามญั สมยัท่ี 3 
ประจาํปี พ.ศ. 2561 ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ นายทวีพร  มีสุข สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 5 ลากิจ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว สมยัสามญั 

สมยัท่ี 2  ประจาํปี พ.ศ. 2561  เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมด้วย มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม

รายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ  เห็นชอบ 13   เสียง    ไม่เห็นชอบ  ไม่มี    งดออก

เสียง  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1 เร่ืองการพิจารณาร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เร่ืองงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ .ศ . 2562 (วาระท่ี  1 ขั้นรับหลักการของร่าง
ขอ้บญัญติัฯ) 

ประธานสภาฯ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว มีความประสงคข์อให้ท่ีประชุมสภาฯ พิจารณา
ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดแ้จกร่าง
ขอ้บญัญัติฯ ให้กับท่านสมาชิกฯ ทุกท่านแลว้ ขอเชิญปลดั อบต. ปฏิบัติหน้าท่ี
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัร่างขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม คาํแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ปลดั อบต.เขาขาว ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน บดัน้ีถึงเวลาท่ีองคก์ารบริหารส่วน 
ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกฯ ตาํบลเขาขาว จะไดเ้สนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีต่อสภาฯ อีก

คร้ังห น่ึง จึงขอช้ีแจงให้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปน้ี 
1. สถานะการคลงั 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ วนัท่ี 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเขาขาว มีสถานะการเงิน ดงัน้ี 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จาํนวน 26,194,542.79 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จาํนวน 11,500,548.21  บาท 
1.1.3 เงินทุนสาํรองเงินสะสม  จาํนวน 8,208,998.55  บาท 
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2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
สาํหรับในปีงบประมาณท่ีผ่านมา แมว้่ารายรับของ อบต.เขาขาว จะมีจาํนวน
จํากัด  เม่ือเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ  ท่ีจะต้องดําเนินการเพื่อบริการ
ประชาชน ตามอาํนาจหน้าท่ี ตามกฎหมายก็ตาม แต่ อบต.เขาขาวก็สามารถ
ดาํเนินการไดต้ามท่ีไดต้ั้งงบประมาณรายจ่ายไวค้รบถว้นทุกรายการ 
2.1 รายรับจริง   จาํนวน  22,648,912.51 บาท 
2.2 รายจ่ายจริง  จาํนวน  16,907,818.90 บาท 

3. งบประมาณดา้นรายรับและรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
3.1 ประมาณการรายรับ     จาํนวน 27,000,000 บาท 
3.2 ประมาณการรายจ่าย จาํนวน 27,000,000 บาท 

ในส่วนรายละเอียดอ่ืน ๆ ขอใหท่้านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน พิจารณาตรวจสอบจาก
ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดแ้จกใหก้บั
ทุกท่านแลว้ครับ 

ประธานสภาฯ ปลดั อบต.เขาขาว ปฏิบติัหน้าท่ีนายก อบต.เขาขาว ไดช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบั
ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแลว้   
ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดตอ้งการแกไ้ขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีการ
เสนอแกไ้ขเพิ่มเติมอ่ืนใด ในลาํดบัถดัไป กระผมจะขอมติต่อท่ีประชุมสภาฯ ว่าจะ
รับหลกัการของร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หรือไม่ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติรับหลกัการของร่างขอ้บญัญติัฯ ขอใหย้กมือข้ึน 

มติท่ีประชุม รับหลกัการ จาํนวน 13 เสียง  
ไม่รับหลกัการ  จาํนวน  -  เสียง   
งดออกเสียง  -  เสียง 

 ท่านสมาชิกสภาฯ ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี จะพิจารณา 3 วาระรวด
ไม่ได ้และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 ไดก้าํหนดว่าญตัติร่างขอ้บญัญติัท่ีสภา
ทอ้งถ่ินลงมติรับหลกัการแลว้ จะตอ้งส่งใหค้ณะกรรมการแปรญตัติพิจารณา  และ
ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน ตอ้งกาํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วย ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือสมาชิกฯ ผูใ้ดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
ข้อบัญญัติฯ ก็ให้เสนอคาํแปรญัตติเป็นหนังสือล่วงหน้ายื่นต่อประธานคณะ       
กรรมการแปรญตัติ ฉะนั้นเม่ือสภาฯ มีมติรับหลกัการของร่างขอ้บญัญติัแลว้ ขอให้
ท่านสมาชิกฯ เสนอว่าคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติัฯ เห็นควรมีก่ีคน โดย
ใหมี้จาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามคนแต่ไม่เกินเจด็คน พร้อมผูรั้บรองไม่นอ้ยกวา่สองคน
ครับ 

/นายฉตัรชยั.... 
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นายฉตัรชยั  ชุมทอง กระผมขอเสนอวา่คณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติัฯ เห็นควรมีจาํนวน 3 คน  
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 ครับ  
 มีผูรั้บรอง  2 คน 
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ พิจารณาและเสนอช่ือสมาชิกฯ ทาํหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการ

แปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํนวน 
3 คน พร้อมผูรั้บรองไม่นอ้ยกวา่ 2 คน 

 

นายฉตัรชยั  ชุมทอง เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ นายวิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ ส.อบต.หมู่ท่ี 2 เป็น 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 คณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติัฯ 
 มีผูรั้บรอง 2 คน 
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหน้ายวิรัตน์ ไชยฤทธ์ิ ส.อบต. หมู่ท่ี 2 เป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่าง

ขอ้บญัญติัฯ 
 เห็นชอบ   13  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี    งดออกเสียง  ไม่มี 
นายวิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอนายฉตัรชยั  ชุมทอง ส.อบต.หมู่ท่ี 6 เป็น 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 คณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติัฯ 
 มีผูรั้บรอง 2 คน 
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหน้ายฉตัรชยั  ชุมทอง ส.อบต. หมู่ท่ี 6 เป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่าง

ขอ้บญัญติัฯ 
 เห็นชอบ   13  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี    งดออกเสียง  ไม่มี 
นายวิทยา  มณี เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอนายสุทศัน์  ยิม้นอ้ย ส.อบต.หมู่ท่ี 4 เป็น 
ส.อบต.หมู่ท่ี 5 คณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติัฯ 
 มีผูรั้บรอง 2 คน 
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหน้ายสุทศัน์  ยิม้นอ้ย ส.อบต.หมู่ท่ี 4  เป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่าง

ขอ้บญัญติัฯ 
 เห็นชอบ   13  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี    งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ในลาํดบัต่อไป ขอใหท่้านสมาชิกสภาฯ เสนอวา่ควรกาํหนดระยะเวลาการเสนอคาํ

แปรญตัติในวนัและเวลาใดบา้ง ทั้งน้ีจะตอ้งกาํหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ี
ชัว่โมง พร้อมผูรั้บรองไม่นอ้ยกวา่สองคนครับ 

นายฉตัรชยั ชุมทอง เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอวา่ควรกาํหนดระยะเวลาในการเสนอคาํ 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6  แปรญตัติในวนัและเวลาราชการ ดงัต่อไปน้ี 
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 วนัพธุท่ี 15 สิงหาคม 2561   เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
 วนัพฤหสับดีท่ี 16 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
 วนัศุกร์ท่ี 17 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
 มีผูรั้บรอง 3 คน 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  13  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ หากท่านสมาชิกฯ ท่านใดประสงคจ์ะเสนอคาํแปรญตัติใหท่้านมารับแบบเสนอขอ

แปรญตัติไดท่ี้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ และใหเ้สนอคาํแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปร
ญตัติตามระยะเวลาดงักล่าวท่ีกาํหนดไวค้รับ และให้คณะกรรมการแปรญตัติร่าง
ขอ้บญัญติัฯ ทาํการประชุมเพื่อพิจารณาตามแบบเสนอขอแปรญตัติร่างขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีมีผูม้ายื่นตามเวลาท่ีกาํหนด
ในวนัจนัทร์ท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. หลงัจากนั้นกใ็หเ้สนอ
ร่างขอ้บญัญติัฯ ตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม พร้องทั้งรายงานและ
บนัทึกความเห็นยืน่ต่อประธานสภาฯ เพื่อท่ีประชุมสภาฯ จะไดน้าํมาพิจารณาญตัติ
ร่างขอ้บญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี 2 
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ มีเร่ืองท่ีชาวบา้นหมู่ท่ี 1 ฝากถามถึงทาง อบต. เร่ืองบริเวณคอสะพานหมู่ท่ี 1 ชาํรุด

เสียหาย ชาวบา้นเดือดร้อนในการสญัจรไปมา 
นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม เร่ืองน้ีไดแ้จง้ผูรั้บจา้งเขา้ไปดาํเนินการใหแ้ลว้ เพราะอยูใ่นช่วงของการประกนั 
ปลดั อบต.เขาขาว สญัญา ผูรั้บจา้งไดเ้ขา้ไปแกไ้ขปัญหาใหแ้ลว้แต่ตอ้งรอใหส้ภาพดินฟ้าอากาศดีกว่า

น้ี จึงจะสามารถเทคอนกรีตได ้
นายฉตัรชยั ชุมทอง เร่ืองการเกบ็ค่าขยะ บางคร้ังเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปเกบ็ค่าธรรมเนียมขยะ 6 เดือนคร้ัง 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 อาจทําให้ชาวบ้านบางคนมีเงินไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงิน อาจทําให้ชาวบ้าน

เดือดร้อนได ้เช่น จ่าย 6 เดือน 120 บาท บางคนเงินอาจไม่เพียงพอ ขอฝากเร่ืองน้ี
ดว้ย 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ท่านใดมีเร่ืองจะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอปิดการ
ประชุม และขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี 

 
 
 
 
 
         

                   /เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา  11.30  น.  
 
          

(ลงช่ือ)     วาณิชย ์ แซ่ล่ิม   ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
                (นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม) 
        ปลดั อบต.เขาขาว/ เลขานุการสภาฯ     
  
 

(ลงช่ือ)   อนุสรณ์  คงฤทธ์ิ      ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                         (นายอนุสรณ์  คงฤทธ์ิ) 
                   ประธานสภา ฯ   
 
 
 


